



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๑๑๑,๑๙๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



อวดโฉมสาวเก่ง “เคแบงก์ อีเกิร์ลส์ รุ่นที่ 8”

สิ้นสุดการค้นหา 8 สาวยุคดิจิทัล จากเวทีการประกวด ‘เคแบงก์ อีเกิร์ลส์ รุ่นที่ 8’ (KBank e-Girls The 8th Generation 2015) โดยมี แบลกเกอร์สาวเก่ง **ขัตติยา อินทรวิชัย** เป็นประธานโครงการ หลังจากเก็บตัวฝึกซ้อมนานกว่า 3 เดือน ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย **ศุภจี สุธรรมพันธุ์, ธีรวัลลภ ปิงศรีคงค์, ปรีดี ดาวฉาย, ยศสิทธิ์ ณะ นคร, สารีดิเรก ไรจงพฤกษ์, วิบูลย์ สิริตนาขจร, นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล, ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์, ปานระพี รพีพันธุ์** ร่วมเฟ้นหาจนได้สาวอีเกิร์ลตามแบบฉบับ “สวย สามารถ ปรารถเป็รียว” ทำหน้าที่แบรินต์แอมบาสซาเดอร์ของธนาคารกรุงไทย เป็นเวลา 2 ปี พร้อมรับผลตอบแทนมูลค่าคนละกว่า 2 ล้านบาท ณ แฟชั่น สโตร์ ชั้น 1 สยามพารากอน

สาวสวยแต่ละคนก็เข้ารอบสุดท้าย ต่างโชว์ศักยภาพในหัวข้อ “ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล” ซึ่งเตรียมตัวกับโจทย์ที่ได้รับมาอย่างดี ทั้งเทคนิคการนำเสนอ และข้อมูลข่าวสารที่สื่อสาวอย่างชัดเจน จากนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องสแกนนิ้ว เพื่อแรนดอมเลือกคณะกรรมการที่ต้องตอบคำถามคนละ 1 คำถาม อาทิ คุณจะมีแรงจูงใจอย่างไรให้คนไทยมีสติในการเลือกเสพข่าวทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างถูกต้อง, คิดว่าประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว, วงการศึกษาไทยจะต้องพัฒนาอย่างไรให้เท่าทันยุคดิจิทัล ซึ่งเหล่าผู้เข้าประกวดต่างตอบคำถามได้โดนใจคณะกรรมการ

ในที่สุด ก็เฟ้นหาจนได้ 8 สาวซึ่งมีปริญญาตรีมาแล้ว ตั้งแต่ **พนิตดา โพธานะรี** จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, **อรปภา พิงอาศัย** จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, **ณัฐมน กฤษณเดุปรต์** จาก มศว, **มณเฑียรณ โหลขุนเนียม** จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, **เมธาวี กาลพฤกษ์** จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, **วรรณสิกา สวัสดิ์วัฒนกุล** จากจุฬาฯ, **มนัสยา เกติสมบุญ** จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ **ชรินทร์ นันทะ** จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากนั้นรุ่นที่ เคแบงก์ อีเกิร์ลส์ รุ่น 7 ต่างพร้อมใจกันมาร่วมส่งมอบ และอำลาตำแหน่ง พร้อมแซ่กับเชิณหนุ่ม โย่ง อาร์มแชร์ มอบความอบอุ่นด้วยเสียงเพลง ■

